

## ศธ.จัดบ 100ลันทำแผนการศึกษาภูเก็ตโมเดล

นำเสนอเมื่อ : 12 ม.ค. 2564

รมว.ศีกษาธิการ ถกการจ้ดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของศธ.รวมกับสำนักงบประมาณ เตรียมเม็ตเงิน 100 ลันทำแผนการศึกษาภูเก็ตโมเดล มั่นใจเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศีกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมการจ้ดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ะหวางกระทรวงศีกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนต้องการให้เกิดความเชื่อมตอกับสำนักงบประมาณถึงการจ้ดทำแผนยกระดับการศึกษาระดับจังหวัดของ ศธ. ซึ่งขณะนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเราจะนำร่องยกระดับการศึกษาที่จังหวัดภูเก็ตด้วยการสร้างโรงเรียนดีในชุมชน การสร้างโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ซึ่งสำนักงบฯ พรอมสนับสนุนแผนการศึกษาดังกล่าวของ ศธ. และมองว่าเป็นแผนการศึกษาที่ดี เพราะหากดำเนินการได้จริงจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก แต่สำนักงบฯ มีข้อเสนอแนะว่าแผนการดำเนินการนี้ของ ศธ. ถือเป็นแผนงานที่ใหญ่ ดังนั้นจึงอยากให้มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่ามากที่สุด

รมว.ศีกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแผนยกระดับการศึกษาจังหวัดที่จะเริ่มนำร่องปักธงที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรกนั้น ขณะนี้กำลังเร่งจ้ดทำแผนการสร้างโรงเรียนดีในชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อจ้ดส่งแผนการดำเนินงานให้สำนักงบประมาณพิจารณา โดยเบื้องต้นได้สรุปงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการอยู่ในกรอบวงเงินจำนวน 80-100 ล้านบาท ซึ่งในงบประมาณจำนวนนี้ไม่ยอมอยากมองว่าเป็นการทุ่มไชงบประมาณจำนวนมาก แต่จะเป็นงบผูกพันที่มีระยะเวลา 2 ปีด้วยการเติมเต็มศักยภาพของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสระวายน้ำ อาคารเรียน สนามกีฬา สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยเชื่อว่าแนวทางนี้จะทำให้สำนักงบฯ เห็นภาพการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงอย่างแน่นอน

“การจัดสรรงบประมาณปี 65 ภาพรวมของศธ.ต้องถือว่ามึรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดสรรงบประมาณในปีที่ผ่านมา เนื่องจากเราต้องการเดินหนายกระดับการศึกษาจังหวัดด้วยการสร้างโรงเรียนดีในชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง รวมถึงการจัดสรรงบส่วนหนึ่งให้แกโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง (Stan Alone) ดังนั้นแมงบประมาณในปี 65 อาจจะทำเนิการจ้ดสรรให้ได้ไม่ครบทั้งประเทศ แต่จังหวัดนำร่องจะเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แกสำนักงบฯ ได้ว่าแผนยกระดับการศึกษาจังหวัดของ ศธ.ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่ทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ทั้งนี้แผนนำร่องการศึกษาจังหวัดที่ภูเก็ตจะส่งให้สำนักงบฯ พิจารณาในวันที่ 15 ม.ค.นี้” รมว.ศธ.กล่าว